
Hverfisráð Grafarvogs 
 
Ár 2015, miðvikudaginn 21. október, var haldinn 122. fundur hverfisráðs Grafarvogs. 
Fundurinn var opinn íbúafundur hverfisráðs og var haldinn í Hlöðunni við Gufunesbæ 
í Grafarvogi og hófst fundurinn kl. 20:00. Viðstödd voru Guðbrandur Guðmundsson, 
Gísli Rafn Guðmundsson, Ólafur Kr. Guðmundsson og Herdís Anna Þorvaldsdóttir. 
Auk þeirra sátu fundinn Árni Guðmundsson áheyrnarfulltrúi íbúasamtaka Grafarvogs, 
Ingibjörg Sigurþórsdóttir framkvæmdarstjóri Miðgarðs, Stefán Agnar Finnsson 
yfirverkfræðingur á umhverfis- og skipulagssviði og Margrét Richter, rekstrarstjóri í 
Miðgarði, sem einnig ritaði fundargerð. Einnig voru um 20 íbúar úr hverfinu. 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Fram fer kynning á niðurstöðu úttektar umferðarnefndar sem skipuð var af 

hverfisráði Grafarvogs 23. september 2014. 
Guðbrandur Guðmundsson og Ólafur Kr. Guðmundsson kynntu skýrsluna. 
 

- Kl 20:30 tekur Trausti Harðarsson, áheyrnarfulltrúi Framsóknar og 
flugvallavina sæti á fundinum. 

 
2. Fram fer kynning á þróun umferðaslysa í Reykjavík síðustu ár. 

Stefán Agnar Finnsson yfirverkfræðingur á umhverfis- og skipulagssviði kynnti 
 
3. Fram fer umræða um ofangreind mál. 

 
Fundi slitið kl. 21:30 

 
Guðbrandur Guðmundsson 

 
Ólafur Kr. Guðmundsson Gísli Rafn Guðmundsson 
Herdís Anna Þorvaldsdóttir 


